



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานนิติการ) โทร. ๘๙๑๑

ที่ สค ๐๑๓๓.๑.๑/-

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามในประกาศเจตนาธรรม และมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ ๕ MOIT ๑๒ หน่วยงาน มีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ โดยหน่วยงานต้องเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

เพื่อเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำประกาศเจตนาธรรม และมาตรการการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตระหนักถึงการรับสินบน โดยยึดถือหลักปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศเจตนาธรรม เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธราชากร มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนาธรรม และมาตรการการป้องกันการรับสินบนที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งแจ้งเวียนประกาศให้บุคลากรทุกคนทราบ และขออนุมัติเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง จะเป็นพระคุณ

(นายวีระพันธ์ ดวงทิพย์) (นางประภาพรพันธ์ สวัสดิ์ผล)

นิติการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายสุภฤทธิ เสงคราวิทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร